



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่नावาง

เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

หมู่ที่ ๑ บ้านคายนอก ซอย ๑๐ ตำบลแม่नावาง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่

.....

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่नावาง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านคายนอก ซอย ๑๐ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ความยาว ๒๒๑ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบองค์การบริหารส่วน ตำบลกำหนด

ราคากลางของงานในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๕๓๓,๐๐๐.- บาท (-ห้าแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน-)

ผู้สิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

๑. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคลหรือผู้ร่วมค้า ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาดังกล่าว ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างและ ได้ผลดีมาแล้ว มีมูลค่าสัญญาเดียว ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒๑๓,๒๐๐.- บาท (-สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันสอง ร้อยบาทถ้วน-) และจะต้องเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วย ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วน ท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ
๒. ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหาร ราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือการคุ้มครอง ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มครองเช่นว่านั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา ให้แก่องค์การ บริหารส่วนตำบลแม่नावาง ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน ราคาย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้
๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่नावาง ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement :e-GP) ต้องลงทะเบียน ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๖. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่ เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดได้

/ กำหนดคุณสมบัติ...

กำหนดคุณสมบัติที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ณ สถานที่ก่อสร้าง ติดต่อขอคุณสมบัติที่ก่อสร้างด้วยตนเอง ปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นผิดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลแม่नावงมิได้

กำหนดยื่นซองเอกสารสอบราคา ตั้งแต่วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ ณ งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่नावง และในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ยื่นตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอแม่เอย จังหวัดเชียงใหม่

กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอที่ว่าการอำเภอแม่เอย จังหวัดเชียงใหม่

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ ๒๐๐.- บาท ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่नावง ตั้งแต่วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ หรือสอบถามทางโทรศัพท์/โทรสาร ๐-๕๓๔๓๗-๓๐๐๐ ต่อ ๓๔ (งานพัสดุ) ในวันและเวลาราชการ หรือ [www.maenawang.go.th](http://www.maenawang.go.th)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายพลรบ ไพเมือง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่नावง